

ที่ อว ๖๐๐๔/ว๗๓๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “ต่อก้าวอาชีพะ” ประจำปี ๒๕๖๔ (Agritronics @ R-Cheewa)

เรียน ผู้อำนวยการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และวิธีการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และกระจายตัวทั่วประเทศ โดยได้จัดดำเนินโครงการ “ต่อก้าวอาชีพะ” ประจำปี ๒๕๖๔ (Agritronics @ R-Cheewa) เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน คณาจารย์ และบุคลากร ด้านการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีความสามารถในการพัฒนา คิดค้น ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยนำองค์ความรู้ ทักษะสายวิชาชีพ และนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยพัฒนาผลผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของตนเอง ผลักดันไปสู่กลุ่มเกษตรกรให้สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานจากโครงการฯ พร้อมได้รับการชี้แนะแนวทางแบบมืออาชีพจากโค้ช (Coach) ของโครงการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้วย

ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเรียนเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา ในสถาบันการศึกษาของท่าน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของโครงการฯ สร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ “ต่อก้าวอาชีพะ” ประจำปี ๒๕๖๔ (Agritronics @ R-Cheewa) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ <https://www.nectec.or.th/inno-hrd/torklarcheewa> ทั้งนี้ ศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายสิทธิชัย ชาติ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

หนังสือนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)

งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)

โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๖๙๐๐ ต่อ ๒๓๒๗ (นายสิทธิชัย ชาติ)

โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๖๘๗๕

E-mail: sittichai.chat@nectec.or.th